



# ข่าวกรมประมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประมง  
โทรศัพท์และโทรสาร 0 2562 0569 หรือ 0 2562 0600-15 ต่อ 7710, 7711

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง

นำทัพผนึกกำลังภาคเอกชนจัดทำ MOU

**“ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”**

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 กรมประมง สมาคมการประมง แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หนุนสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ปลาโอดำซึ่งเป็น หนึ่งในวัตถุดิบการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยต้องมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โดยมีระบบการควบคุม และติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการจ้างงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมตลอดสายการผลิต

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากสภาพการลดลงของทรัพยากรประมง ทะเล และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม ทำให้ทุกภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงการผลิตและบริโภค ทรัพยากรประมงอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการรณรงค์ให้ทุกประเทศร่วมกันจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing โดยผู้นำเข้าในประเทศ สหภาพยุโรป จึงได้ออกกฎและระเบียบในการป้องกัน ยับยั้ง และ จัดการทำประมง IUU และกำหนดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงที่ได้จากการจับจากทะเลจะต้องมี ใบรับรองว่าไม่ได้มาจากการทำประมง IUU และต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น

“อุตสาหกรรมทูน่า” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในการประมงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการของประเทศคู่ค้าดังกล่าวด้วย โดยในแต่ละปีไทยมีผลผลิต การส่งออกผลิตภัณฑ์จากทูน่ากว่า 600,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาท และถือเป็นผู้นำใน การส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 จะนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในน่านน้ำไทยทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีกลุ่มปลาทูน่าขนาดเล็กที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ “ปลาโอดำ” ซึ่งใช้สำหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง

/อธิบดีกรมประมง...

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า กรมประมงและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายผลิตมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การทำประมงของไทยปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (NON-IUU) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทูน่า จึงได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทานขึ้น เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับว่าเป็นระบบการผลิตที่ปราศจากสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนการปราศจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ พร้อมสร้างมาตรฐานให้การผลิตปลาโอดำของไทยทั้งหมดต้องมาจากวัตถุดิบที่ได้จากการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการควบคุม และติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการจ้างงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมตลอดสายการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยเกิดความยั่งยืนสืบไป ●

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14 พฤศจิกายน 2557